

สารจากหน่วยวิจัย ฉบับที่ 2

เรียนพี่น้องนักวิจัยและบุคลากรม.อ.ทุกท่าน

จดหมายฉบับนี้ดิฉันขอบอกเล่าข้อมูลสำหรับชุดคณะกรรมการวิจัย ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะบอกเล่ามี 2 เรื่องใหญ่ ๆ เรื่องแรกจะตรงกับนักวิจัยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สืบเนื่องจากดิฉันเป็นกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เรื่องที่ 2 เป็นข่าวสารความคืบหน้าการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (2 ย่อน้ำสุดท้าย) จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องของวิทยาเขตปัตตานีรับทราบดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้จัดตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

1. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
2. คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (lab safety การใช้สารเคมี)
3. การใช้สัตว์ทดลอง
4. คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งชุดกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อจัดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และรองรับการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบงานที่จะดำเนินการในสถาบัน โดยครอบคลุมประเภทสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมทั้งพิษจากสัตว์ สำหรับโครงการวิจัยที่ใช้สารเคมี ห้องแล็บต้องผ่านการregister โครงการวิจัยเกี่ยวกับพืช เห็ด และสาหร่าย จะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นมาที่ RDO ตามมาตรา 52 (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า) หรือ 53 (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า) สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดให้โครงการวิจัยที่มีการใช้พืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่มีการติดต่อทางพันธุกรรมและการใช้เชื้อก่อโรค ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะเริ่มใช้สำหรับโครงการวิจัยปี 2561 สำหรับโครงการวิจัยปี 2560 ของ ม.อ. จะเริ่มมีการยื่นแบบฟอร์ม Biosafety และการใช้สัตว์ทดลอง

สำหรับรายละเอียดดิฉันได้แนบไฟล์สรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวทางปฏิบัติ และระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างคร่าว ๆ ทั้งนี้ทางสำนักวิจัยและพัฒนา ได้เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม นี้ ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ม.อ. หาดใหญ่ เวลา 8.30-16.30 สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ sudarat.w@psu.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ค่ะ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเช่น นักวิทยาศาสตร์ตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ผู้ผ่านการเข้าอบรม จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลซึ่งจะ

นำมาใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ม.อ.

สำหรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้น เพื่อให้ให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ไม่ก้ำกวลสิทธิของมนุษย์ และให้ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับมากขึ้น (บางวารสาร ต้องการเอกสารรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เมื่อต้อง submit manuscript) ทางวิทยาเขตปัตตานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา โดยจะรับพิจารณาเฉพาะโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี หรือโครงการที่ใช้ข้อมูลของวิทยาเขตปัตตานี (รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศของ วช) กระบวนการประเมินก่อนหน้านี้อาจใช้เวลานานมาก เนื่องจากเอกสารหลังจากประเมินได้กองอยู่ที่สำนักงาน ตอนนี้ได้ออกใบรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป กระบวนการดำเนินงานสามารถเสร็จได้ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในขั้นตอนการยื่นพิจารณาการขอรับรองจริยธรรม <http://eduservice.pn.psu.ac.th/researcher/index.php/vijai-pattani05> ทั้งนี้ดิฉันขอภัยในความล่าช้าและไม่สะดวกทั้งหลายเป็นอย่างสูง นักวิจัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณโชติกา จันทวงศ์ (ปัท) เบอร์โทร 2441 email pattamaporn.j@psu.ac.th

ขอทำความเข้าใจกับนักวิจัยทั้งหลายว่า กรรมการจริยธรรมการวิจัย ไม่สามารถให้ใบรับรองโครงการย้อนหลังในโครงการที่เก็บข้อมูลไปแล้ว ยกเว้นโครงการที่เข้าเกณฑ์การยกเว้นการพิจารณา (exempt) โดยที่ทางวิทยาเขตปัตตานี จะให้นักวิจัยที่เริ่มโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ปิดโครงการสามารถส่งเอกสารยื่นขอพิจารณาได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ **31 ธันวาคม 2559** เท่านั้น จากนั้นจะไม่รับพิจารณาโครงการย้อนหลังอีกต่อไปค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีและขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนม.อ.ของเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี